

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG Funds) มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดทำเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับเยาวชน จำนวนเงินบริจาค 4.5 ล้านบาท

คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้มอบเงินจากโครงการ THAI CG FUNDS สนับสนุนโครงการเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชัน (Corrupt the Game) สำหรับเยาวชนในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสื่อสารปัญหาและผลกระทบของคอร์รัปชัน จำนวนเงินบริจาค 4.5 ล้านบาท มุ่งสร้างสังคมที่ดีควบคู่ผลตอบแทนการลงทุน

โครงการกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย หรือ THAI CG Fund นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญของอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยที่มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเพื่อยกระดับบทบาทและการทำหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน สนับสนุนการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล ส่งเสริมการทำธุรกิจที่คำนึงถึงการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม มีธรรมาภิบาลที่ดี และคำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว โดยเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวกันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 11 แห่งที่ได้ออกจำหน่ายกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยจำนวน 12 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 รวม 5,791 ล้านบาท โดยกำหนดเกณฑ์การลงทุนร่วมกันว่าจะเลือกลงทุนเฉพาะหุ้นของบริษัทที่ผ่านการประเมินด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ที่มีคะแนนตั้งแต่ 4 ดาวขึ้นไป และต้องเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC ว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันการทุจริตครบตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

การลงทุนรูปแบบนี้จัดเป็นหนึ่งในการลงทุนประเภท ESG Investing (Environment, Social, Governance) ที่กำลังได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงสุดทั่วโลกในขณะนี้ เนื่องจากนักลงทุนเริ่มเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม การทำธุรกิจอย่างขาดความรับผิดชอบ ฯลฯ และเล็งเห็นว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ให้ความสำคัญกับหลักการ ESG จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

นอกจากนี้ ความพิเศษของ THAI CG Fund ที่แตกต่าง ESG Investing ในประเทศอื่น ๆ คือการที่บลจ. ไทยทุกแห่งในโครงการนี้ตกลงร่วมกันที่จะบริจาคเงิน 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากการบริหารกองทุน ไปบริจาคสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกิจกรรมพัฒนาสังคมอีกด้วย จึงนับเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวได้รับทั้งผลตอบแทนและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆกัน

โครงการเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชัน (Corrupt the Game) สำหรับเยาวชนในโรงเรียนเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสื่อสารปัญหาและผลกระทบของคอร์รัปชัน เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเพื่อคนไทยและ โอเพ่นดริม ซึ่งจะพัฒนาให้รองรับการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม โอเพ่นดริมจะทำการพัฒนาสำหรับโรงเรียนให้รองรับการใช้ในอุปกรณ์ mobile ด้วย เพื่อให้โรงเรียนที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานของห้องคอมพิวเตอร์ยังมีโอกาสเข้าถึงเกมได้ ซึ่งการเผยแพร่เกมจะผ่าน 1) การฝึกอบรมในกลุ่มโรงเรียนนำร่อง และ 2) การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเกม เพื่อให้โรงเรียนอื่นๆ นอกกลุ่มโรงเรียนนำร่องสามารถนำ toolkit ไปติดตั้งและเริ่มต้นการเรียนการสอนได้ด้วยตัวเอง โดยจะคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง 100 โรงเรียนที่ปรับใช้เครื่องมือด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตได้เรียนรู้ผลกระทบของการคอร์รัปชันผ่านเกม Corrupt โรงเรียนละ 200 คน รวม 20,000 คน
